

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

## ด้านเศรษฐกิจ

๑. โดยที่ยังมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวนมาก 10.๐๐ ที่ได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว จึงให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเร่งรัดการพิจารณาการสนับสนุนทางการเงิน แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละรายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณา ทบทวนผลการพิจารณาสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรายที่ในปัจจุบันมีศักยภาพ และความพร้อมที่จะฟื้นฟูกิจการเพิ่มมากขึ้นแล้วด้วย

## ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย โดยดำเนินการ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อนเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น เร่งดำเนินการตรวจสอบแล้วปรับปรุงสภาพ และขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นแหล่งรองรับน้ำ/เป็นทางระบายน้ำ ได้อย่างคล่องตัวต่อไป

๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา เป็นต้น พิจารณากำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยไม่ทำให้เส้นทางคมนาคมนั้น ๆ ได้รับความเสียหาย หรือเกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้สัญจรในเส้นทางคมนาคมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้พิจารณาแนวทางต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เช่น การใช้เครื่องมือขุดเจาะลอดใต้เส้นทางเพื่อวางท่อระบายน้ำจากพื้นที่ประสบอุทกภัย ไปสู่พื้นที่รับน้ำหรือไหลลงสู่ทะเลต่อไปได้ เป็นต้น

๓. โดยที่มีรถบางประเภทที่ได้รับการตัดแปลง/ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์เฉพาะและอาจมีรูปแบบและน้ำหนักรถ/น้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น รถกู้ภัย รถพยาบาลฉุกเฉินขององค์กรเอกชน เป็นต้น จึงเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แล้วให้รายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๙๐. ส.บ.น.โ.ม.๙๐.๙๙๙  
- พล.ท.อ.อ.น.น.น.

ร.ต.อ. 

(ไพรัตน์ เทศพานิช)


ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  
นางสาวมนต์สินี



(นางสาวมนต์สินี เห็นพร้อม)

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๙๕๒ (จิตตา) ๑๙๕๓ (ทัศนศุภางค์) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (บุษกร/อริศรา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th